
การประชุมระหว่างตัวแทนคณะทำงานฝ่ายไทยและผู้แทนจากสหภาพยุโรป  

ระหว่างงาน FLEGT WEEK ณ. กรุงบลัสเซลส์ ประเทศเบลเย่ียม 

วันที่ : 18   มีนาคม  2558 

เวลา : 18:00 – 19:30 นาฬิกา  

สถานท่ี : Albert Borschette Centre, Brussels, Belgium 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. Mr. Luca  Perez    ผู้แทนจากสหภาพยุโรป 

2. Mr. Alex  Hinrichs   สถาบันป่าไม้แห่งยุโรป (EFI) 

3. Mr. Sebastian  Schrader  สถาบันป่าไม้แห่งยุโรป (EFI) 

4. นายสภลท์  บุญเสริมสุข  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านการป่าไม้ 

ระหว่างประเทศ 

5. นายประเสริฐ  เอี่ยมดีงามเลิศ    ประธานสมาคมโรงเลื่อยจักร 

6. นางสาววรางคณา   รัตนรัตน์  ผู้ประสานงานแผนงานประเทศไทย RECOFTC 

7. Mr. Bruno  Cammaert               FAO 

8. ดร. สมฤดี  นิโครวัฒนย่ิงยง  ที่ปรึกษาอียู เฟล็กที สถาบันป่าไม้แห่งยุโรป 

สรุปการประชุม 

1. แม้ว่ามติคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพยุโรปต่อสถานการณ์การเมืองของประเทศไทยจะยังอยู่ใน

สถานภาพหยุดความสัมพันธ์ชั่วคราวทางนโยบายระดับสูง แต่ยังคงมีการดำเนินการเชิงเทคนิค

ระหว่างสองประเทศในเรืองกระบวนการ VPA, FTA และอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. ในระดับเทคนิค ยังคงคาดหวังให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง  

3. องค์กรอิสระต่างๆ ของสหภาพยุโรปยังคงสามารถทำงานในไทยได้ ตามมติคณะรัฐมนตรีแห่ง

สหภาพยุโรป 
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4. คุณ Luca ได้ถามถึงโครงสร้างการเจรจาต่อรองที่เคยตกลงกันไว้ในการประชุม JEM 1 นั้น ยังคง

ดำเนินการแบบเดิมหรือไม่ 

5. EFI จะดำเนินการส่งความเห็นของสหภาพยุโรปที่มีต่อร่างนิยามความถูกต้อง (LD) ของไทย  ซึ่ง 

ผอ.สภลท์ ได้ส่งร่างนิยามฯ ดังกล่าวให้คุณ Luca แล้วอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้

จะส่งร่างนิยามฯ ให้คุณ Luca อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง (ผอ.สภลท์ ได้ส่งจดหมายจากอธิบดี

กรมปา่ไม ้ลงวันที่ 23 มนีาคม 2558 ใหค้ณุ Luca เมื่อวันที่ 24 มนีาคม 2558 ) 

6. ในความเป็นจริงประเทศไทยเป็นประเทศทำไม้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญมากที่จะทำให้แน่ใจ

ว่าการนำไม้เข้ามาในประเทศไทยนั้นเป็นไม้ที่มีแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง และเป็นหัวข้อสำคัญที่

ควรเขียนลงในร่างนิยามฯ 

7. คุณประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ ประธานสมาคมโรงเลื่อยจักรและคุณวรางคณา รัตนรัตน์    จาก 

RECOFTC ได้ยืนยันว่า ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีความสนใจในกระบวนการดำเนิน

งานด้าน FLEGT และข้อตกลง VPA ซึ่งทั้งสองภาคส่วนนี้ยังจะร่วมดำเนินงานในกระบวนการดัง

กล่าวต่อไป 

8. ภาคเอกชนเล็งเห็นว่าควรแบ่งขอบเขตของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ซึ่งตอนแรกคาดว่าจะครอบคลุม

แค่ในส่วนวัตถุดิบเท่านั้น 

9. ในขณะที่ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการการดำเนินงานด้าน   เฟล็ก

ที แต่กลับเห็นว่าการมีส่วนร่วมของภาครัฐที่เก่ียวข้องยังมีน้อย ซึ่งข้อตกลง LoA ของ FAO และ

กรมป่าไม้ในฉบับต่อๆ ไปสามารถสนับสนุนให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาครัฐมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม FAO คาดหวังให้กรมป่าไม้ร่วมสนับสนุนด้านการเงินในข้อตกลงฉบับต่อไปด้วย 

10. คุณ Luca อยากได้รับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระบวนการหารือการร่างนิยามความถูกต้องฯ (LD) 

ในประเทศไทย ดังนั้นจึงอยากให้สำนักงานเลขานุการ  ไทย – อียู เฟล็กที ส่งรายละเอียดร่าง

โครงการดังกล่าว 

11. สำนักงานเลขานุการ  ไทย – อียู เฟล็กที ควรทำบันทึกการประชุมทุกครั้งเมื่อมีการประชุม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการประชุมของคณะทำงานทั้งหมด หากเป็นไปได้ควรนำบันทึกการประชุมเผย

แพร่สู่สาธารณะ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ และประเด็นใดที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม EU และ 

EFI อยากทราบบันทึกข้อคิดเห็นระหว่างการประชุมของกลุ่มคณะทำงานร่างนิยามฯ ยกเว้น

ประเด็นที่เป็นเรื่องภายในของฝั่งไทย 

12. คุณ Luca จะปรึกษากับผู้แทนจากสหภาพยุโรปและจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเก่ียวกับการแลก

เปลี่ยนครั้งต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การทำ VDO conference ระหว่างผู้แทนของทั้งสองฝ่าย 

(อธิบดกีรมปา่ไมแ้ละคณุ Luca) หรอืระหว่างหวัหนา้คณะเจรจาตอ่รองของทั้งสองฝา่ย เปน็ตน้ 
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13. ฝ่ายไทยแนะนำว่าหากหัวหน้าคณะผู้แทนอียูสามารถเข้าพบปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมป่าไม้

ได้ จะช่วยให้กระบวนการในประเทศไทยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น 

14. ในครั้งหน้า EFI ทั้งคุณ Alex Hinrichs และคุณ Sebastian Schrader จะมาเยือนประเทศไทย

ในกลางเดือนพฤษภาคม ฝั่งไทยสามารถร้องขอให้ EFI ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคได้ 

http://www.flegtweek.org/ 
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